



## Ngày thứ hai diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022



Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh thông qua quyết tâm tác chiến phòng thủ (điều chỉnh) của Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ tác chiến phòng thủ.

Tiếp tục các nội dung diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh năm 2022, ngày 13/10 đã diễn ra các hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh thông qua quyết tâm tác chiến phòng thủ (điều chỉnh) của Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ tác chiến phòng thủ; Thường trực Tỉnh ủy thông qua kế hoạch của các ban Đảng, MTTQ và các đoàn thể tỉnh trong tác chiến phòng thủ; lãnh đạo UBND tỉnh thông qua kế hoạch cho các sở, ngành bảo đảm cho tác chiến phòng thủ; thực hành lễ bàn giao nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển; thực hành diễn tập sơ tán nhân dân, báo động phòng không, đánh địch tiến công hỏa lực bảo vệ mục tiêu và tổ chức khắc phục hậu quả; triển khai bệnh viện dã chiến và thực hành cứu chữa thương binh trong tác chiến phòng thủ... Tới dự có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên

(Xem tiếp trang 4)  
NHÓM PHÒNG VIÊN

### Kiên quyết chống khai thác IUU vì sự phát triển bền vững của nghề biển

Sáng ngày 13/10, đồng chí Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU) chủ trì hội nghị trực tuyến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với 28 tỉnh, thành phố ven biển về

công tác chuẩn bị làm việc với đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) thanh tra tình hình chống khai thác IUU và thực hiện các khuyến nghị của EC. Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Sau gần 5 năm từ khi EC cảnh báo "thẻ vàng" với khai thác thủy sản của Việt Nam, Thường trực Ban

Bí thư, Chính phủ, các bộ, ngành trung ương đã vào cuộc, nỗ lực khắc phục những nhược điểm khai thác vi phạm các quy định của EC. Quốc hội đã thông qua Luật Thủy sản năm 2017, Chính phủ ban hành 2 nghị định, Bộ Nông nghiệp và Phát triển

(Xem tiếp trang 4)  
NGÂN HUYỀN

### Trao nghị quyết bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Thái Bình, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Thái Bình

Chiều ngày 13/10, Trường Đại học Y Dược Thái Bình tổ chức hội nghị công bố, trao nghị quyết bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Thái Bình và Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Thái Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Hội nghị đã công bố và trao nghị quyết bổ nhiệm lại chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Thái Bình kiêm giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Thái Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho PGS, TS Nguyễn Xuân Bái; trao nghị quyết bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, phụ trách kinh tế của Trường Đại học Y Dược Thái Bình

nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho TS Nguyễn Thế Điệp và PGS, TS Nguyễn Thanh Bình.

Việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo giúp Trường Đại học Y Dược Thái Bình, Bệnh viện Đại học Y Thái Bình ổn định tổ chức, thống nhất, đoàn kết,

(Xem tiếp trang 4)  
QUỲNH LƯU

### BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

#### BẢO VỆ KHÔNG GIAN MẠNG Yêu cầu cấp thiết

Ở nước ta, các thế lực thù địch, phản động đã và đang lợi dụng triệt để không gian mạng để chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân. Vì vậy, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về xây dựng và bảo vệ không gian mạng là hết sức quan trọng và cấp thiết.

##### Lợi ích và các thách thức

Không gian mạng đã và đang mang lại nhiều giá trị tích cực cho sự phát triển của xã hội, tổ chức và cá nhân. Cùng với sự phát triển không ngừng của các dịch vụ internet, các công nghệ mạng 4G, 5G, các trang mạng xã hội, các thiết bị IoT, dịch vụ điện toán đám mây... không gian mạng đang làm cho con người tương tác đa chiều hơn, phản ánh sinh động, tức thời hơn với mọi mặt đời sống và các mối quan hệ xã hội. Chính điều này đã biến không gian mạng trở thành không gian xã hội mới, nơi con người có thể thực hiện các hành vi mang bản chất xã hội của mình như giao tiếp, sáng tạo, lao động, sản xuất, tiêu dùng, học tập và vui chơi giải trí, không bị giới hạn bởi địa lý, ngôn ngữ, không gian và thời gian.

Lợi ích của không gian mạng còn được biết đến là nền tảng số trong chương trình chuyển đổi số quốc gia, các chiến lược phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Theo Quyết định số 749/QĐ-TTg, ngày 3/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030", không gian mạng là nơi diễn ra các hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người dân trên môi trường số; các giao tiếp giữa chính quyền và người dân, doanh nghiệp cơ bản diễn ra trên không gian mạng. Khi đó, không gian mạng thật sự trở thành không gian với nguồn tài nguyên số vô tận, ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội và đặc biệt là con người.

Cùng với những lợi ích to lớn, không gian mạng đang tạo ra các nguy cơ và thách thức đối với an ninh quốc gia, an ninh con người và trật tự an toàn xã hội. Đó là những thách thức về tình báo mạng, gián điệp mạng, khủng bố mạng, nguy cơ về một cuộc chiến tranh mạng và hàng loạt nguy cơ khác. Nếu không gian mạng quốc gia không được bảo vệ, các bí mật nhà nước sẽ bị lộ lọt; các hạ tầng quan trọng của quốc gia như hệ thống thông tin hàng không, điện lưới quốc gia, giao thông đường bộ, các cơ sở công nghiệp trọng yếu sẽ bị phá hủy; hệ thống tài chính, ngân hàng và nhiều lĩnh vực khác bị đình trệ hoặc rối loạn hoạt động.

(Xem tiếp trang 3)

### QUỲNH PHỤ

## Khẩn trương thu hoạch lúa mùa, trồng cây vụ đông

(Xem trang 2)



Xã Quỳnh Nguyên (Quỳnh Phụ) đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa mùa.